



## แถลงการณ์สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล(ฉบับพิเศษ)

๑๓ นายก ๑๖ รัฐบาล ๔๕ มติ ครม.

## “รัฐบาลไม่กล้า แก้ปัญหาจึงไม่ยุติธรรม”

นับตั้งแต่เขื่อนปากมูลได้ก่อสร้างและเปิดใช้งานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒๔ ปี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมจากรัฐบาลไม่เคยเกิดกับคนปากมูล ความทุกข์ยากอันเป็นผลจากเขื่อนนับวันรุนแรงขึ้น ซึ่งพวกเราผู้เดือดร้อนก็ได้เรียกร้องความเป็นธรรมต่อผู้มีอำนาจ มาอย่างต่อเนื่อง

พวกเรา คนหาปลาแห่งปากมูล เราเชื่อฟังรัฐบาลมาตลอด และพวกเราถูกพวกท่านหลอกมาตลอด เช่นกัน ท่านผู้นำหลายท่านได้สัญญา ได้สร้างทำเป็นจริงใจ แต่สุดท้ายคนปากมูลก็ถูกลอยแพ

๑. นายกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ทรราชประยุทธ์ พวกท่านได้ยึดยึดความทุกข์ยากให้แก่พวกเราด้วยการสร้างเขื่อนปากมูล

๒. นายกชวณ หลีกภัย ท่านสัญญากับพวกเราว่า ปลาในแม่น้ำมูลจะสมบูรณ์เช่นอดีต ท่านสร้างบันไดปลาโจน ท่านสร้างสถานีเพาะพันธุ์ปลา แต่ขณะนี้ สิ่งปลูกสร้างทั้งหลายนี้ ได้กลายเป็นอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวไปแล้ว

๓. นายกชวลิต ยงใจยุทธ สัญญาว่า จะจัดหาที่ดินเพื่อทดแทนความเสียหายให้กับคนหาปลาครอบครัวละ ๑๕ ไร่ แต่สุดท้าย ท่านก็หลอกพวกเรา

๔. นายกชวณ หลีกภัย ท่านได้ตั้งกรมการกลางขึ้นมา แต่เมื่อคณะกรรมการกลาง ชุณหะวัณ ได้สรุปข้อเท็จจริง และเสนอให้ทำการเปิดประตูระบายน้ำ และเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน แต่สุดท้ายท่านก็ไม่ทำตามข้อเสนอของคณะกรรมการที่ท่านเป็นผู้แต่งตั้ง

๕. นายกทักษิณ ชินวัตร ท่านได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องปลาในแม่น้ำมูลด้วยการทดลองเปิดเขื่อนและจ้าง ม.อุบลฯ ศึกษาข้อมูล แต่เมื่อ ม.อุบลฯ ศึกษาแล้วเสร็จ และเสนอให้ท่านแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ด้วยการเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน แต่สุดท้ายท่านก็ไม่ทำตามข้อเสนอของ ม.อุบล ท่านกลับมี มติ ครม. ให้เปิดเขื่อนเพียง ๔ และปิด ๘ เดือน ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีข้อมูลทางวิชาการใดๆรองรับ

๖. นายกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่านได้ซ้ำเติมความทุกข์ยากให้กับคนหาปลา ด้วยการสั่งให้ กฟผ. เปิดประตูระบายน้ำได้เมื่อน้ำท่วม ในขณะที่ชาวบ้านต้องการเปิดตั้งแต่ปลาจากแม่น้ำโขงเริ่มอพยพเข้ามา

๗. นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ท่านได้ตั้งกรรมการ มาจัดการรับฟังความเห็นของชาวบ้านปากมูลทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์ นอกจากนี้ท่านยังได้แต่งตั้งนักวิชาการให้ทำการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจำนวน ๗ ฉบับ จนสุดท้ายท่านได้ตกลงกับพวกเราว่า จะทดลองเปิดประตูเขื่อน ๕ ปี ยืนยันความเสียหายแก่พวกเรา ครอบครัวละ ๓๑๐,๐๐๐ บาท แต่สุดท้ายท่านตัดสินใจให้ สกว. ไปทำการวิจัยใหม่ ซึ่งเป็นการถอยหลังลงคลอง

๘. นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท่านได้แต่งตั้งกรรมการ และอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล และเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ อนุกรรมการมีมติ ๓ ข้อ ดังนี้ (๑) เห็นควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลทั้งหมด (๒) เห็นควรยกเลิก



คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลทั้งหมด (๓)เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่คณะหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

จากนั้นในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการ ฯ ซึ่งมีท่านรองนายกฯ เฉлим อยู่บำรุง เป็นประธาน ก็ได้มีมติ เห็นชอบตามข้อตกลงเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ และจะเร่งรัดนำเรื่องเข้าสู่การประชุมในคณะรัฐมนตรี แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีผลการดำเนินการ ใดเลย

พวกเรา คนหาปลาปากมูน ได้คาดหวังต่อการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะแก้ไขในทางที่ถูกต้อง และเป็นธรรม บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีรูปธรรมใดๆ เกิดขึ้น ต่อคนปากมูน

กว่า ๒๔ ปี ผ่าน ๑๓ นายก ๑๖ รัฐบาล และแม้จะมีมติกรม. ๔๕ ครั้ง แต่ปัญหาความเดือดร้อนจากเขื่อนปากมูนก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาล พวกเราสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูน จะไม่รอคอยอีกต่อไป พวกเราจึงขอประกาศใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยการชุมนุมอย่างสันติ ที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาคนปากมูน

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูน

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

ณ หน้าศาลากลาง (ชั่วคราว) จังหวัดอุบลราชธานี

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖